

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/ว ๐๐๘๑

เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณะ สถาบัน
สำนัก กอง วิทยาเขต และหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าในระดับคณะ
เพื่อโปรดทราบ



(นางสุกัญญา มณีเจริญ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

สำเนาถูกต้อง





คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ ๘๙๒ /๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อให้การพัฒนาและการดำเนินการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบด้วย

อธิการบดี	ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (นายยี่น ภู่วรรณ)	ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์	รองประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (นายพีรวัฒน์ วัฒนพงศ์)	รองประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (นายชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์)	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายเข้มแข็ง วิชาตะวานิช)	กรรมการ
ผู้แทนคณะประมง (นายมณฑล อนงค์พรยศกุล)	กรรมการ
ผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ (นายเอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล)	กรรมการ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ (นายภาคม บำรุงสุข)	กรรมการ
ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ (นายอนุกุล กรียนยงค์)	กรรมการ
ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ (นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์)	กรรมการ
ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ (นางกอบกุล สรรพกิจจำนง)	กรรมการ
ผู้แทนคณะวนศาสตร์ (นายวีระภาค คุณรัตนศิริ)	กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (นายปรีชา งามเสาวรส)	กรรมการ
ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ (นายสมหมาย หอมสวาท)	กรรมการ
ผู้แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร (นายวิรัตน์ วานิชย์ศรีรัตนนา)	กรรมการ
ผู้แทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นายสรนาท ลินอุไรพันธ์)	กรรมการ
ผู้แทนคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (นายนริศ ปานศรีแก้ว)	กรรมการ
ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อม (นายจักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์)	กรรมการ
ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย (นายสมชาย นำประเสริฐชัย)	กรรมการ
ผู้แทนสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (นายปรีชา สามงามยา, นายกิตติ ลิมสิริวงษ์)	กรรมการ
ผู้แทนสำนักหอสมุด (นายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ)	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการ

ผู้แทนสำนักการกีฬา (นายภานุศักดิ์ รัตนสมภาพ)	กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานบริการวิชาการ (นางสาวรัตติญา ศรีดาราร)	กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สิน (นางอรุณญา อ่ำเอกกิจ)	กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานประกันคุณภาพ (นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ)	กรรมการ
ผู้แทนสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (นางสาวมาลินี บุญขยาย)	กรรมการ
ผู้แทนสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (นางทฤษฎี อ่วมกุล)	กรรมการ
ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายพันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า)	กรรมการ
ผู้แทนสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการคั้นคว่ำ และพัฒนาด้านพืชศาสตร์ (นายธีระศักดิ์ จำปานิล)	กรรมการ
ผู้แทนสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร (นายเกษม หลุทัยธนาสันต์)	กรรมการ
ผู้แทนสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (นายเสรี เศวตเศรณี)	กรรมการ
ผู้แทนวิทยาเขตศรีราชา (นายพนมพร สาคร)	กรรมการ
ผู้แทนวิทยาเขตกำแพงแสน (นางสาวกชพร ว่องไววุฒิ)	กรรมการ
ผู้แทนวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายพรศักดิ์ แสนศรี)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและฝึกอบรม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ)	กรรมการและเลขานุการ
นางสุนิสา สิงห์แก้ว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมัทนา ใจมั่น	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้

๑. เป็นตัวแทนหน่วยงานในการเสนอแนวทางและข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
๒. ให้ข้อมูลสภาพการใช้ระบบสารสนเทศประจำหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงระบบเครือข่าย
และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
๓. เป็นตัวแทนเพื่อประสานงานระดับผู้บริหารระหว่างหน่วยงานและสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์วิชชัย กิจลากรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์